

Hà Trung, ngày 10 tháng 01 năm 2025

THƯ KÊU GỌI

Ủng hộ, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện trong 02 năm 2024 - 2025

Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “Tương thân, tương ái” của dân tộc; trong những năm qua, được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, hỗ trợ của Nhà nước, các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức tôn giáo, cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện đã tích cực hưởng ứng, ủng hộ cả về vật chất và tinh thần, giúp đỡ các gia đình hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn có thêm nguồn lực để sửa chữa, xây dựng nhà ở, từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, hòa nhập chung với cộng đồng. Trong năm 2024, toàn huyện đã vận động được hơn 7 tỷ đồng; hỗ trợ sửa chữa, xây dựng 43 ngôi nhà đại đoàn kết cho các gia đình hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhất là các huyện miền núi và trên địa bàn huyện vẫn còn hộ nghèo, đời sống còn khó khăn cần được hỗ trợ về nhà ở, trong khi nguồn lực của Nhà nước còn hạn chế, chưa đáp ứng đủ nhu cầu hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các gia đình còn khó khăn trong toàn huyện.

Thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện trong 02 năm 2024 - 2025 phấn đấu mọi người dân huyện Hà Trung có nhà ở an toàn, ổn định, có điều kiện nâng cao mức sống và thoát nghèo bền vững; Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hà Trung kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân tiếp tục phát huy cao độ truyền thống tốt đẹp của dân tộc với tinh thần “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, cùng nhau chung tay ủng hộ kinh phí, nguồn lực để thực hiện Cuộc vận động với ý nghĩa nhân văn sâu sắc này. Huyện Hà Trung cam kết quản lý, sử dụng nguồn hỗ trợ đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích, công khai, minh bạch.

Thời gian tiếp nhận ủng hộ: Bắt đầu từ ngày 10/01/2025 đến hết ngày 30/3/2025.

Hình thức ủng hộ: Bằng tiền mặt hoặc đăng ký xây dựng nhà theo địa chỉ.

Mọi sự ủng hộ xin được gửi về tài khoản Mặt trận tổ quốc huyện Hà Trung; số tài khoản **3506201008624**, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam huyện Hà Trung, chi nhánh Bắc Thanh Hóa.

Trân trọng cảm ơn!

**T/M HUYỆN ỦY - HĐND - UBND - ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
HUYỆN HÀ TRUNG**



Lê Văn Dậu
Bí thư Huyện ủy